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Kaplakriki 

 
115. fundur  vinnuhóps/byggingarnefndar um uppbyggingu FH svæðis í 
Kaplakrika  var haldinn mánudaginn  31. mars 2014,  kl. 08.07 á skrifstofu 
Fimleikafélagsins í Kaplakrika. 
 

Mættir voru: 
Gunnar Svavarsson   GS      Formaður  
Árni Stefán Jónsson               ÁSt.      Stjórn Framkvæmdaráðs 
Sigurður Þorvarðason        SÞ      Stjórn Framkvæmdaráðs 
Benedikt Olgeirsson         BO       FH 
Viðar Halldórsson         VH           FH 
Ingvar S. Jónsson      IJ      Íþróttafulltrúi 
Erlendur Árni Hjálmarsson            EÁH      Fasteignafélaginu          
Sigurður Haraldsson         SH           Sviðsstjóri 
Birgir Jóhannsson         BJ            FH 
 

 
Árni Stefán Jónsson, Sigurður Þorvarðarson og Sigurður haraldsson boðuðu 
forföll. 
 
1: Fundargerð fundar nr. 114 var send nefndarmönnum. Samþykkt. 
 

2: Frjálsíþróttahús. 
EÁH gerir grein fyrir stöðu mála við framkvæmdir í frjálsíþróttahúsinu. 
Unnið er við raflagnir, útljós, hljóðkerfi, lýsingu og fl. 
Uppsetning á hljóðísogsplötum er komin vel á veg. 
Hafist verður handa við gólfefni í lok þessarar viku. 
Gert er ráð fyrir að verktími þess sé 4-5 vikur. 
 
3: Flýtiframkvæmd. 
Drög að samningi um flýtiframkvæmd milli FH og Hafnarfjarðarbæjar lagður fram. 
Fylgiskjöl, sundurliðanir og annað lagt fram til kynningar, yfirferðar og umræðu. 
Lögð fram samantekt á kostnaði við jarðvinnu, lóðarfrágang, frágang 
frjálsíþróttahúss að utan, tengingu við Risa og stúku vegna m.a. öryggisatriða og 
aðgengis fyrir alla, aðstöða hreyfihamlaðra í stúku og svæði norðan við 
félagsaðstöðu. 
Drögin að samningnum hafa verið kynnt fyrir Umhverfis- og framkvæmdaráði á 
fundi mið. 26. mars sl. 
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Byggingarnefnd samþykkir fyrir sitt leiti framlagðann samning, svo breyttan,  um 
flýtiframkvæmdir á Kaplakrikasvæðinu og vísar málinu til fullnaðarafgreiðslu í 
Umhverfis – og framkvæmdaráði og bæjarstjórn Hafnarfjarðar. 
Jafnframt fagnar Byggingarnefndin því að það sjái fyrir endann á frágangi þeirra 
verkefna sem hófust með sameiginlegri yfirlýsingu Hafnarfjarðarbæjar og 
Fimleikafélags Hafnarfjarðar á 75 ára afmæli félagsins 15. október 2004. 
 
Fleira ekki gert fundi slitið kl. 08.47. Næsti fundur boðaður sérstaklega. 
 
 
Hafnarfirði 31. mars   2014. 
 
_______________________          __________________      ________________      
Gunnar Svavarsson                        Sigurður Þorvarðarson             Benedikt Olgeirsson          
      
________________             _______________                  ______________________                           
Árni Stefán Jónsson             Viðar Haldórsson          Sigurður Haraldsson 
 
________________                     _____________________          _____________________              
Ingvar S. Jónsson                        Erlendur Árni Hjálmarsson             Birgir Jóhannsson 
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